

ก 1095

 **ข่าวภาคพิเศษ**  
The Daily Grange News

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๗๑๑๗ วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔

# มะม่วงหิมพานต์ อนาคตอยู่ที่มาบุญครอง?

ประทีป



หลังจากประชาคมยุโรป ดำเนินนโยบาย  
จำกัด การนำเข้า ผลิตภัณฑ์ มันสำปะหลัง จาก  
ไทยและเสนอให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน  
ภายใต้โครงการปลูกพืช อินทผลัดมัน สำปะ  
หลัง การปลูกมะม่วงหิมพานต์เพื่อการค้าเริ่ม  
ขึ้นอย่างจริงจังในปี ๒๕๒๒

และจนถึงวันนี้ มะม่วง หิม พานต์ ก็  
วันละทวีปไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
และ บาง จังหวัด ในภาค ตะวันออก นอก  
เหนือไปจากภาคใต้ซึ่งปลูกกันมาดั้งเดิม  
แล้ว

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนับว่ากำลัง  
จะกลายเป็นแผ่นดินทองของมะม่วง หิมพานต์  
ไปแล้วก็ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดนคร  
ราชสีมากับอุบลราชธานี ไม่รวมถึงอีก ๑๖  
จังหวัด ซึ่งในโครงการ ส่งเสริม ให้มีการ  
เพาะปลูกพืชชนิดนี้โดยตั้ง เป้าหมายไว้ว่าจะ  
ไม่ให้ต่ำกว่า ๔,๔๐๐ ไร่ในปี ๒๕๓๑

อย่างไรก็ตามแม้การส่งเสริมของทางราช  
การจะดำเนินไปตามโครงการเป็นขั้นๆ ไปใน  
แต่ละปีแต่จากตัวเลขล่าสุดก็ปรากฏว่า พื้นที่  
เพาะปลูกมะม่วงหิมพานต์ทั่วประเทศเพิ่มขึ้น  
จาก ๔๗,๔๕๕ ไร่ในปี ๒๕๒๑/๒๒ เป็น ๗๖,  
๑๐๘ ไร่ในปี ๒๕๒๔/๒๖ แล้วหรือเท่ากับเพิ่ม  
ขึ้นถึงร้อยละ ๕๘.๖ เลยทีเดียว

จริงๆแล้วรัฐบาล มีนโยบายส่งเสริมการ  
ปลูกพืชอิน ทดแทน มันสำปะหลัง หลาย ชนิด  
ด้วยกันเช่นยางพาราในภาคตะวันออก ข้าว  
พ่างแดงและถั่วเขียวถั่วมัน ไม้ยืนต้น เช่นไม้  
ตอง นุ่น กระตัญญู ยูลาลิปตัส และอื่นๆ  
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งไม้ผลเช่น  
ขนุน น้อยหน่า มะม่วงแก้วและมะม่วงหิม  
พานต์ แต่พืชที่ได้รับการส่งเสริมให้ปลูกทด  
แทนมากกว่าเพื่อนก็คือ มะม่วงหิมพานต์นั้น  
เอง

๕๕๔ เพราะเล็งเห็นกันทั้งภาคเอกชน  
และภาครัฐวิสาหกิจว่า อนาคต ของ มันทั้ง  
ตลาดในประเทศและนอกประเทศมีแนวโน้ม  
นี้จะแจ่มใสมากยิ่งขึ้น

ที่กล่าวได้ว่า ทั้งภาคเอกชน และภาครัฐวิ  
บาลเห็นพ้อง ต้องกัน เช่นนี้ ก็มีหลักฐาน จาก  
โครงการส่งเสริมของธนาคาร เพื่อการเกษตร  
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ดำเนิน  
การสนองนโยบายของรัฐบาล ด้วยการรวมกัน  
สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.)  
กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร  
กรมพัฒนาที่ดินและบริษัท มาบุญครองมะม่วง  
หิมพานต์ จำกัด จัดทำโครงการปลูกมะม่วง  
หิมพานต์ในเขตปฏิรูปที่ดินบ้างตมชุมพวง จัง  
หัดนครราชสีมาขึ้น

โดยทุกฝ่ายได้เห็นพ้องต้อง กัน แล้ว  
ว่าพื้นที่ตรงนั้นเหมาะสม ต่อ การ ปลูกมะ  
ม่วงหิมพานต์เป็นอย่างดี

ตามโครงการนี้ ถ้าไม่ถือว่าเป็นการเอา  
มะพร้าวหัวมาขายสวนก็อยาก จะขอฟื้นฟู  
หาคะเข็บเสียหน่อยว่า ส.ป.ก. หรือสำนัก  
งานปฏิรูปที่ดิน มีหน้าที่จัดหาเกษตรกรกรเข้า  
ร่วมโครงการ ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร  
เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ และควบคุมดูแล  
ให้เกษตรกร ภายใตโครงการปฏิบัติ ตามข้อ  
กำหนด

ธ.ก.ส ทำหน้าที่ ให้สินเชื่อ แก่เกษตรกร  
ผู้เข้าร่วมโครงการภายใน วงเงินกู้ ที่เหมาะสม  
โดยชำระคืน พร้อมด้วยคอกเบี้ยภายในระยะ  
เวลาไม่เกิน ๘ ปี

ส่วนหน่วยราชการอื่นที่เอ่ยนามแล้วข้าง  
ต้นมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ และ สนับสนุน  
โครงการทางด้านวิชาการตามถนัด รวมทั้งให้  
ความร่วมมือใน การบริหาร โครงการ ในด้าน  
อื่นๆที่จำเป็น

หน้าที่ที่ ออกจะ สำคัญที่สุด ใน โครงการ  
นี้ดูเหมือนจะ ตกอยู่กับ บริษัท มาบุญ  
ครองมะม่วงหิมพานต์ ซึ่งจะต้องรับผิดชอบ  
ทั้ง ใน การ จัดหา และ จัดจำ หน่าย  
มะม่วงหิมพานต์ให้แก่เกษตรกร ในโครง  
การ

รวมทั้งช่วยเหลือในด้านวิชาการและเทคโนโลยี  
ในการปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว  
การตากแห้งและการเก็บรักษาเมล็ดมะม่วงหิม  
พานต์ก่อนส่งออกจำหน่ายตลอดจนรับผิดชอบ  
ด้าน การตลาดของ ผลิตภัณฑ์ ชนิดนี้พร้อมทั้งรับ



ซื้อมะม่วงหิมพานต์ตามโครงการในราคาตลาด - 2 -  
หรือราคาประกัน กก.ละ ๑๐ บาท

มองจากฐานอันมั่นคงและกว้างขวางและ  
เจตนาของมาบุญครองในเรื่องนี้แล้วจะเห็นได้  
ว่าไม่เพียงแต่จะสามารถรองรับภาระหน้าที่อื่น  
ยิ่งใหญ่มหาศาล ตามโครงการนี้ ได้ อย่างสบาย  
แล้ว บริษัทยังสามารถรองรับตลาดมะม่วง  
หิมพานต์ในอนาคตได้ด้วย

ในลักษณะนี้มาบุญครอง ย่อมจะ  
สามารถคุมชะตากรรมของเกษตรกร ผู้ปลูก

พืชผลชนิดนี้เกือบทั้งประเทศได้อย่างไม่  
ยากนัก

อย่างไรก็ตาม เพียงการตั้งข้อสังเกต  
ไว้เท่านั้น สถานการณ์ในอนาคตอาจ เปลี่ยน  
แปลงไปได้เสมอแต่ที่แน่ ๆ ก็คือมาบุญ ครอง  
ก้าวเข้ามาสู่ตลาดสินค้าเกษตรชนิดนี้ ได้อย่าง  
สวยงามมากเมื่อพิจารณาจาก แนว โนม์ ความ  
ต้องการมะม่วงหิมพานต์ทั้งตลาดภายใน ประ-

เทศ และตลาดนอกประเทศที่จะต้องเพิ่ม  
มากขึ้นอย่างมีอัตราเร็วในอนาคต

ในมุมที่กว้างออกไปการเข้ามารับ  
ผิดชอบโครงการนี้ และอาจจะ ต้องรับ  
ผิดชอบ ต่อไปต่อ อนาคต ของ พืช ผล  
ชนิดนี้ของเอกชนรายนี้ นอกจากจะก่อ  
ให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น จากอุตสาหกรรม  
ต่อเนื่องภายใต้โครงการ

เช่นโรงงานกระเพาะเปลือก มะม่วง หิม  
พานต์และโรงงานสกัดน้ำมันเปลือก มะ ม่วง  
หิมพานต์ของบริษัทนี้แล้วยังจะช่วยให้ประเทศ  
ไทยเราเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านจากการส่ง ออก พืช  
ผลทางการเกษตรชนิดนี้ ได้อีกส่วนหนึ่งด้วย

เนื่องจากบริษัทนี้โดยคำให้สัมภาษณ์ของ  
คุณศิริชัย บุลกุล ผู้กุมบังเหียนกลุ่มบริษัท  
มาบุญครองเองที่ยืนยันว่านโยบาย เกี่ยวกับมะ  
ม่วงหิมพานต์นี้เน้นหนักไปที่ตลาดต่างประเทศ  
มากกว่าตลาดภายใน

และเพราะเหตุนี้เองเรื่อง "มะม่วงหิม-  
พานต์อนาคตอยู่ที่มาบุญครอง" จึงเกิดขึ้นเพราะ  
อย่างน้อยก็ตรงกับนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้น  
ที่มุ่งหาเงินตราต่างประเทศเข้ากระ เป่า ให้มาก  
เข้าไว้

ฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น สมก็  
ต้องขอเชิญ โครม การนี้ ไว้ ก่อน ละ หรือ  
คุณว่าไง ?